

ม.วลัยลักษณ์ห้ามมี'พีวีนัย-วัก' ทปอ.ออก7มาตรการคุมรับน้อง

ทปอ.ออก 7 มาตรการคุมเข้มรับน้องใหม่ ห้ามทากรุ่น-ตีแม่เหล้า-จัดกิจกรรมนอกมหา'ลัย ด้านอธิการฯ มมส.เล็งทบทวนกระบวนการรับน้อง-ประชุมเชียร์ ต้องเปิดเผย-ตรวจสอบได้ ส่วน'ม.วลัยลักษณ์'สั่งห้ามมี'พีวีนัย-พีวัก'

(อ่านต่อหน้า 13)

รับน้อง

จากกรณีที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) ยอมรับว่าคณาจารย์รับน้องที่เผยแพร่ในยูทูป และถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่าไม่เหมาะสมนั้น เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันสุดท้ายของการจัดกิจกรรม จนกระทั่งนิสิตรุ่นน้องบางส่วนทนไม่ได้ ลูกขึ้นชูป้ายหยุดเผด็จการ หลังมีนิสิตน้องใหม่เป็นลม ต้องหามส่งโรงพยาบาล จนกระทั่งอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนกลุ่มต่างๆ หลายร้อยคนที่ไม่เห็นด้วย ร่วมกันออกจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้ปฏิรูประบบรับน้อง/ห้องเชียร์นั้น

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) นายประสาธ ลีบคำ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ทปอ.ว่า ที่ประชุมมีมติกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องที่เน้นการสร้างสรรค 7 มาตรการ ซึ่งสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดังนี้ 1.ไม่ให้จัดกิจกรรมรับน้องนอกสถานที่ 2.ให้เปิดคอลเซ็นเตอร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผู้ปกครองติดต่อสอบถาม หรือรับเรื่องต่างๆ 3.ไม่ให้มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการจัดกิจกรรมรับน้อง

นายประสาธกล่าวว่า 4.ไม่ให้จัดกิจกรรมที่เป็นการทารุณรับน้อง เช่น โยนบก ล้างสนาม หยดน้ำตาเทียนตามร่างกาย ฯลฯ 5.ไม่ให้แสดงอาการปรีชาที่สื่อไปในทางลางมอณาจารย์ 6.ให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งที่มีศูนย์รักษาพยาบาล หรือโรงพยาบาลเตรียมความพร้อมในการดูแลนิสิตนักศึกษา และพร้อมรับมือกับเหตุการณ์โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในแต่ละฤดูกาล และ 7.ให้กลุ่มเครือข่ายนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ร่วมกันเป็นหูเป็นตาในการแจ้งข่าวสาร

"ทปอ.ยืนยันว่าไม่ได้ห้ามให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ แต่ขอให้ทุกแห่งจัดรับน้องแบบสร้างสรรค์" นายประสาธกล่าว

นายกีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี มวล.กล่าวว่า การรับน้องของ มวล.จะทำก่อนเปิดภาคเรียน 5-6 วัน เน้นปฏิบัติตามประกาศ ศธ. และประกาศ มวล.ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมรับน้องนอกสถานที่ และเมื่อเปิดภาคเรียนก็ห้ามไม่ให้รับน้อง โดยปีนี้ได้จัดกิจกรรมไปแล้ว หลังจากนั้นจะไม่ให้จัดกิจกรรมรับน้องอีก เพราะเป็นช่วงที่ต้องมีสมาธิในการเรียน

"มวล.เน้นจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ปลอดภัย และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองที่สนใจเข้ามาพักที่ มวล.เพื่อติดตามดูการรับน้องอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญการรับน้องของ มวล.จะเน้นหลัก 4 รู้ คือ รู้รักเรียน รู้รักสถาบัน รู้รักสัมพันธ์ และรู้รักชุมชน ซึ่งกิจกรรมรับน้องที่ได้ผลดีมากที่สุดคือ รู้รักสัมพันธ์ เพราะเป็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ที่ห้ามไม่ให้มีพีวีนัย หรือพีวัก แต่เราต้องการสร้างค่านิยมของความรักใคร่ การหยิบยื่นสิ่งดีๆ ให้แก่กันระหว่างรุ่นสู่รุ่น" นายกีร์รัตน์กล่าว

นายศุภชัย สมบัติโส อธิการบดี มมส.กล่าวว่า ความจริงแล้วคณาจารย์เหตุการณ์ที่ถูกเผยแพร่ในยูทูป ไม่ใช่กิจกรรมรับน้องใหม่ แต่เป็นกิจกรรมการประชุมเชียร์ของนิสิต จัดขึ้น 5 วัน เพื่อให้รุ่นพี่รู้จักรุ่นน้อง และได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ภาพที่เห็นเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่รุ่นพี่สอนรุ่นน้องร้องเพลงซึ่งในวันสุดท้ายมีกลุ่มนิสิตที่ไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมดังกล่าวออกมาถือป้ายประท้วง ซึ่งตนเห็นว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่มีอะไรที่เป็นความรุนแรง

"มมส.ทำตามประกาศ ศธ.เรื่องการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์ทุกอย่าง การทำกิจกรรมแล้วมีคนไม่เห็นด้วย เป็นเรื่องธรรมดา และเราก็รับฟังความคิดเห็นของทุกคน ระหว่างทำกิจกรรม จะมีรองอธิการบดีฝ่าย

พัฒนานิสิตเป็นผู้ดูแลอยู่ตลอด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม ส่วนนิสิตรุ่นพี่ที่ขึ้นพูดบนเวที และตะโกนไล่ให้รุ่นน้องที่ประท้วงให้ไปเรียนที่อื่นนั้น ยอมรับว่านิสิตคนดังกล่าวใช้คำ

พูดไม่เหมาะสม ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิตได้ตำหนิไปแล้ว แต่เราจะไปจับผิดกับเด็กที่พูดเพียงอย่างเดียวคงไม่ได้ เพราะเด็กอยู่ในวัยนี้อาจมีคำพูดที่คิดคะนองออกมาบ้าง แต่เมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น มมส.จะต้องไปทบทวนกระบวนการทั้งหมด ต่อไปจะให้การจัดกิจกรรมของนิสิตเปิดเผยและตรวจสอบได้" นายศุภชัยกล่าว

นายศุภชัยกล่าวว่า เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งรุ่นพี่ องค์การนิสิต กองกิจการนิสิต และคณะกรรมการประชุมเชียร์ของมหาวิทยาลัย มาพูดคุยตั้งเดือน เพื่อหาทางออกและแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวร่วมกันเช่น ปรับเปลี่ยนทัศนคติของรุ่นพี่ให้มีภาวะความเป็นผู้นำมากขึ้น ไม่ใช่ใช้อำนาจอารมณ์ ช่มชู้ คุกคามรุ่นน้องโดยไร้เหตุผล และจะปฏิรูประบบการรับน้อง-การประชุมเชียร์ให้สร้างสรรค์มากขึ้น แต่หากมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกรุ่นพี่ก็ต้องรับผิดชอบที่ผ่านมามีรุ่นพี่ถูกทำโทษจากกรณีการรับน้องรุนแรงไปแล้ว ทั้งสั่งพักการเรียนไปจนถึงไล่ออก ทางมหาวิทยาลัยจะทำหนังสือไปยังกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

นายสุจิน บุตรดีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มมส.กล่าวว่า ทราบเรื่องคลิปและได้สั่งให้ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนแล้ว โดยช่วงนี้เป็นช่วงเปิดภาคเรียนของนักศึกษาใหม่ และได้มีการรับน้องแบบสร้างสรรค์ เช่น บายศรีสู่ขวัญ ลงพื้นที่ให้ความรู้กับชาวบ้าน บริจาคเลือด ส่วนการประชุมเชียร์ที่มีปัญหาถือว่าการศึกษานี้มีน้อยมาก ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

"ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา นักศึกษาได้มีการรับน้อง ประชุมเชียร์จนเกือบจะเสร็จสมบูรณ์อยู่แล้วแต่กลับมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น เพียงเพราะคนกลุ่มเดียวและเกิดจากจุดเล็กเท่านั้น ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างตกใจ เพราะมีกลุ่มนักศึกษารุ่นน้องถือป้ายไม่เอาเผด็จการ เรียกร้องประณามจากเพื่อน รุ่นพี่ที่

เป็นแกนนำในการจัดประชุมเชียร์ก็สั่งลีดตัวลงจากเวที พร้อมคาดโทษ พวกคุณจะเจอนอกระบบแบบเบา จากการตรวจสอบพบว่านักศึกษา กลุ่มที่เป็นนิสิตที่ถือป้ายไม่เอาเผด็จการ ได้จับออกไปแล้วแต่แฝงตัวเข้ามาก่อเหตุความวุ่นวาย และสร้างสถานการณ์" นายสุจินกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงาน จากที่เข้าไปตรวจสอบผู้เข้ามาร่วมลงรายชื่อในจดหมายเปิดผนึกที่เรียกร้องให้ปฏิรูประบบรับน้อง/ห้องเชียร์ ที่เปิดให้ร่วมลงรายชื่อตั้งแต่วันที่ 9-12 มิถุนายนนั้น ในวันที่ 11 มิถุนายน มีผู้เข้าไปลงชื่อสนับสนุนเพิ่มเป็น 500 กว่าคนแล้ว

นายทวี ศิริโกศาภิรมย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) เทพสตรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ มหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายและมาตรการ โดยออกประกาศให้การจัดกิจกรรมเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย คณะและภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า ที่จะต้องให้ความสำคัญ ให้ความร่วมมือ และร่วมรับผิดชอบ กำกับ ดูแล แนะนำในการจัดกิจกรรมให้สร้างสรรค์ ไม่มี ความรุนแรง หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของน้องใหม่ ไม่ดื่มสุราและของมีเมาทุกชนิด และให้จัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น เบื้องต้นได้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง เพื่อประสานข้อมูลการจัดกิจกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีบทลงโทษทางวินัยถึงขั้นไล่ออกกับนักศึกษาที่จัดกิจกรรมที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานด้วย

นายวิรัช ไทตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรีได้ประกาศมาตรการการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ โดยทุกคณะต้องเสนอโครงการต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาอนุมัติ ต้องเป็นกิจกรรมที่ไม่รุนแรง หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ดื่มสุราและของมีเมาทุกชนิด ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของนักศึกษาใหม่และได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าสังเกตการณ์ และห้ามจัดกิจกรรมนอกสถานที่ทุกรูปแบบ หากรุ่นพี่จัดกิจกรรมที่รุนแรง ช่มชู้ บังคับหรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล จะมีระเบียบมหาวิทยาลัยกำกับ